

# PTG ผนวกกิจการ 'จิตรมาส' ดันรายได้ Non-Oil พุ่ง 20%

**พิทักษ์** - PTG ผนวกกิจการ "จิตรมาส" ขยายฐาน-อพพอร์ต Non-Oil พุ่ง 20% พร้อมวางแผนรุกตลาดหุ้นไทยในปี 2566 แคมเปญหน้าดีล M&A ธุรกิจอาหารเพิ่ม ขยายช่องทางเงิน คาดชัดเจนไม่เกินไตรมาส 4/2561 ย้ำเป้ารายได้ปี 2561 ตะ 1.15 แสนล้านบาท รับธุรกิจทุกไลน์ต่อเนื่อง  
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร →→→ **อ่านหน้า 2**



พิทักษ์ รัชกิจประการ



(ต่อจากหน้า 1)

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด (PUN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTG เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จิตรมาส แคเทอริง จำกัด (JTC) จำนวน 315,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 31.50 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของทุนจดทะเบียนของ JTC

● **ดันพอร์ต Non-Oil พุ่งเท่าตัว**

โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้เครือข่ายของบริษัท เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมศักยภาพในการสร้างรายได้ของ PTG ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนช่วยสนับสนุนให้สัดส่วนกำไรของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (Non-Oil) ขยับเพิ่มเป็น 20% หรือเติบโตราวเท่าตัว จากปีก่อนที่ประมาณ 9%

สำหรับ "จิตรมาส" เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจอาหารมากกว่า 40 ปี มีบุคลากรที่

มีความชำนาญ ให้บริการด้านอาหารหลากหลายและครบวงจร ทั้งอาหารปรุงสดพร้อมรับประทาน อาหารไทยพร้อมรับประทานแช่เย็น (Chilled Food) และแช่แข็ง (Frozen Food) อาหารไทยแช่แข็งส่งออก รวมถึงอาหาร ขนมไทยและเบเกอรี่กล่อง (Food Box & Snack Box) สำหรับงานสัมมนา งาน Event ต่างๆ และการให้บริการงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (Catering) นอกจากนี้ ยังมีแผนจะเปิดร้านอาหารแบบ Chain Restaurant เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น

● **ดีล M&A ธุรกิจอาหารเพิ่ม**

"หลังจากนี้เรามีแผนขยายครีวกลางไปสู่ครัวภูมิภาคของ "จิตรมาส" เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ ซึ่งการที่ PTG เข้ามาถือหุ้นนั้นเชื่อว่าจะสนับสนุนการเติบโตได้อีกมาก โดยหลังจากนี้จะมีการขยายร้านอาหารภายใต้แบรนด์ "ครัวบ้านจิตร" เพื่อช่วยส่งเสริม คาดว่าจะสามารถขยายร้านอาหารได้ประมาณ 30 สาขา ภายในปี 2562 และเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 150 สาขาภายในปี 2565 และน่าจะช่วยสนับสนุนยอดขายขยับเพิ่มเป็น 1 พันล้านบาทในสิ้นปี 2565 เช่นกัน จากปีที่คาดว่าจะไว้ราว 60-80 ล้านบาท" นายพิทักษ์กล่าว

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษและเจรจาเข้าควบรวม (M&A) ธุรกิจประเภทอาหารและบริการอีกหลายแห่ง เพื่อขยายฐานกลุ่มธุรกิจ

Non-Oil ให้ขยายตัวต่อเนื่อง เพราะธุรกิจในส่วนนี้มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ที่ดีกว่าธุรกิจน้ำมัน คาดจะเห็นความชัดเจนอีก 1 ปีภายในปีนี้หรือไม่เกินไตรมาส 4/2561

สำหรับผลประกอบการปี 2561 บริษัทคงเป้าการจำหน่ายน้ำมันปีนี้เติบโตอยู่ที่ระดับ 20-25% จากปีก่อน ที่มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันอยู่ที่ 3.37 พันล้านลิตร เพราะยอดขายของธุรกิจปรับปรับตัวดีขึ้น หลังบริษัทมีการขยายสาขาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่วนในแง่รายได้ปีนี้บริษัทประมาณการรายได้ไว้ราว 1.15 แสนล้านบาท เนื่องจากธุรกิจทั้งในส่วนของน้ำมันและธุรกิจ Non-Oil มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

● **ดัน จิตรมาส เข้าตลาด**

ด้านนางศรัณยา กระแสเคียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซกแซปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินของ PTG กล่าวว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2562-2566) PTG มีแผนผลักดันบริษัท จิตรมาส แคเทอริง จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนราว 45 ล้านบาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มเติม หากแผนการขยายธุรกิจในบริษัทดังกล่าวสามารถเติบโตได้ตามที่วางไว้

ขณะที่นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินสัญญาอนาคตหุ้น PTG ยังแกร่งตัว โดยมีแนวต้านที่ 17.60 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 16.00 บาท กลยุทธ์หากต้องการลงทุน "เก็งกำไร" เมื่อราคาอ่อนตัวใกล้แนวรับดังกล่าว